

*Ninh Thuận, ngày 24 tháng 6 năm 2021.*

Số: 314 /BC-LĐLĐ

**BÁO CÁO**  
**Tháng 6 năm 2021**

**I. Tình hình đoàn viên và người lao động.**

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội trong những tháng đầu năm tiếp tục giữ vững; hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp dần được khôi phục, thu hút thêm lao động vào làm việc. Vì vậy, vấn đề việc làm, thu nhập của đoàn viên và người lao động trong tháng qua cơ bản ổn định. Tình hình đó đã giúp cho người lao động an tâm hơn trong cuộc sống; luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; luôn ra sức phấn đấu trong lao động, sản xuất và công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

**II. Kết quả hoạt động công đoàn tháng 6 năm 2021.**

**1. Công tác tham gia quản lý; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.**

Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia cùng với ngành chức năng thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động; gắn với kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại 10 doanh nghiệp. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm; hoạt động “Tháng Công nhân” và hưởng ứng “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” năm 2021. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai đến các cấp công đoàn về chủ trương lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2021 đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Hưởng ứng thực hiện chủ trương thành lập “Quỹ vắc-xin phòng Covid-19” của Thủ tướng Chính phủ và lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của địa phương, Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động tham gia đóng góp ủng hộ “Quỹ vắc-xin phòng Covid-19”; tại lễ phát động, đã ủng hộ Quỹ với số tiền 50 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, đoàn viên và người lao động trong tỉnh; đồng thời, triển khai đến các cấp công đoàn vận động đoàn viên và doanh nghiệp hưởng ứng tham gia các Chương trình “Vắc-xin cho công nhân”, nhắn tin đóng góp qua Tổng đài 1408,... nhằm tạo nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

**2. Công tác tuyên truyền, vận động.**

Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai

đến các cấp công đoàn; trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cán bộ, đoàn viên và người lao động. Bên cạnh đó, đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; ma túy, mua bán người và tuyên truyền về “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đã chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch để góp phần ngăn chặn không để dịch bệnh xảy ra.

### **3. Công tác thi đua, khen thưởng và xây dựng tổ chức công đoàn.**

Liên đoàn Lao động tỉnh đánh giá tình hình, kết quả công tác thi đua, khen thưởng trong 6 tháng đầu năm và tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Khởi thi đua Mặt trận - Đoàn thể tỉnh 6 tháng đầu năm 2021. Trong công tác khen thưởng, Liên đoàn Lao động tỉnh xét tặng 10 Bằng khen, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 10 Bằng khen và Tổng Liên đoàn tặng 1 Bằng khen cho công nhân, lao động trực tiếp sản xuất có thành tích tiêu biểu, xuất sắc nhân “Tháng Công nhân” năm 2021. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” tỉnh Ninh Thuận lần thứ IV năm 2021.

Trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ và hoạt động 6 tháng đầu năm. Xét đề nghị Tổng Liên đoàn tặng 53 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố và Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở ngành giáo dục năm học 2020-2021.

### **4. Công tác nữ công.**

Hưởng ứng “Tháng hành động Vì Trẻ em” năm 2021 với chủ đề là “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh” và Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6); các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động vui chơi, thăm, tặng quà cho các cháu thiếu nhi. Trong dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà cho 13 cháu (với số tiền 6,5 triệu đồng); Liên đoàn Lao động các huyện Ninh Phước, Ninh Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Công đoàn Viên chức, Công đoàn Các khu Công nghiệp tỉnh thăm, tặng quà cho 26 cháu khuyết tật, bệnh hiểm nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập (với số tiền 9,5 triệu đồng) và có 608/710 công đoàn cơ sở tặng quà và biểu dương 18.249 cháu có thành tích cao trong học tập (với số tiền 3,2 tỷ đồng) là con đoàn viên, người lao động. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trong công nhân, viên chức, lao động; chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).

### **5. Công tác kiểm tra.**

Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; kết quả trong tháng, Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tiến hành 41 cuộc kiểm tra công đoàn cấp dưới về chấp hành Điều lệ, quản lý tài chính, tài sản công đoàn. Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đánh giá tình hình, kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2021. Cùng với công tác kiểm tra, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiếp và tư vấn cho 3 công nhân, lao động về thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

#### **6. Công tác tài chính.**

Tiếp tục đôn đốc thu kinh phí, đoàn phí công đoàn; tính đến tháng 6 năm 2021, thu kinh phí công đoàn ước đạt 52% và thu đoàn phí công đoàn ước đạt 53% chỉ tiêu năm. Về thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất, kinh doanh, có thêm 3 doanh nghiệp thực hiện nộp qua tài khoản của Công đoàn Việt Nam, nâng số doanh nghiệp đã thực hiện nộp từ đầu năm đến nay lên 7 doanh nghiệp, đạt 35% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao (20 doanh nghiệp nộp).

### **III. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2021.**

1. Cùng với các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động; chế độ, chính sách đối với người lao động trong các doanh nghiệp; triển khai giám sát đối với các doanh nghiệp về thực hiện pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo kế hoạch đề ra.

Tiếp tục vận động đoàn viên, người lao động đóng góp, xây dựng Quỹ “Mái ấm công đoàn” và tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo góp phần bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.

2. Chỉ đạo tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ và 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong công nhân, viên chức, lao động năm 2021. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên và người lao động để kịp thời phối hợp giải quyết; tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19.

3. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua đã phát động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai thực hiện việc khen thưởng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Xét, đề nghị Tổng Liên đoàn công nhận Bằng “Lao động sáng tạo” năm 2021 cho đoàn viên, người lao động.

4. Chỉ đạo công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp. Tập trung hoàn thiện việc đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2021 để trình Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh theo Quy chế đã đề ra.

5. Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trong công nhân, viên chức, lao động; tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Dân số thế giới (11/7).

6. Tập trung tổ chức có chất lượng các cuộc kiểm tra theo kế hoạch đề ra. Phối hợp giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động, không để

đơn thư tồn đọng. Duy trì nghiêm túc lịch tiếp đoàn viên và người lao động tại cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh.

7. Đẩy mạnh công tác thu kinh phí, đoàn phí công đoàn; trong đó, chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thực hiện nộp kinh phí công đoàn qua tài khoản của Công đoàn Việt Nam.

Trên đây là kết quả hoạt động công đoàn tháng 6 và nhiệm vụ tháng 7 năm 2021; công đoàn các cấp căn cứ tình hình thực tế địa phương, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thực hiện./.

**Noinhận:**

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Các Ban LĐLĐ tỉnh;
- LĐLĐ huyện, t.phố, CD ngành, CD các KCN;
- Website LĐLĐ tỉnh;
- Lưu VP.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



**Nguyễn Hữu Hòa**